

**THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4 (KHÓA XII) VỀ XÂY DỰNG, CHÍNH ĐỐN ĐẢNG GẮN VỚI CHỈ THỊ 05 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ**

## Học đi đôi với làm theo

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị 05), Đảng bộ xã Minh Quán, huyện Trấn Yên tập trung nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân về nội dung và giá trị trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, Đảng bộ gắn việc triển khai Chỉ thị 05 với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Theo đó, hàng năm, Đảng ủy xã Minh Quán xây dựng kế hoạch quán triệt tinh thần Chỉ thị 05 và nội dung chuyên đề tới 100% đảng viên. Sau học tập, 100% chi bộ tổ chức cho đảng viên đảng ký thực hiện và liên hệ theo nội dung của Chỉ thị trên các lĩnh vực hoạt động phù hợp với chức năng nhiệm vụ của từng cá nhân, đảm bảo trọng tâm, trọng điểm, thiết thực. Qua đó, mỗi cán bộ, đảng viên thấy rõ hơn trách nhiệm trong việc tu dưỡng, rèn luyện tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong công tác. Đồng chí Nguyễn Kỳ Phong - Bí thư Đảng ủy xã Minh Quán cho biết: cấp ủy, chi bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội của xã đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền nghiêm túc, xây dựng kế hoạch cụ thể, đề ra nhiệm vụ, giải pháp, phương thức thực hiện hiệu quả việc học tập, làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo yêu cầu của Chỉ thị 05, Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Ban

Thường vụ Huyện ủy. Đồng thời, chú trọng thực hiện tốt phương châm "Trên trước, dưới sau", "Trong trước, ngoài sau", "Học đi đôi với làm theo", "Gắn xây với chống"... tạo bước chuyển biến tích cực, mạnh mẽ, thiết thực, hiệu quả và qua kiểm tra, 100% cán bộ, công chức, đảng viên làm bản cam kết theo kế hoạch hàng năm...

Thực hiện Chỉ thị 05 gắn với việc tự phê bình và phê bình trong thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW khóa XI, XII, hàng năm, Đảng bộ xã đã làm tốt công tác kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; đồng thời, cấp ủy các cấp đã tổ chức thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng tiến độ và bảo đảm chất lượng. Do đó, công tác kiểm điểm, tự phê bình và phê bình từng bước thực chất hơn, góp phần khắc phục tình trạng né nang, né tránh, ngại va chạm, phát huy tinh thần đấu tranh của cán bộ, đảng viên. Cùng đó, Đảng ủy xã đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc hàng năm tổ chức ít nhất 2 kỳ họp chuyên đề với nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo

đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ và hàng tháng, bổ sung nội dung học tập chuyên đề vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ, tăng thêm nội dung sinh hoạt như: lựa chọn những mẫu chuyện về tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những tác phẩm của Bác và của các đồng chí lãnh đạo cách mạng tiền bối có nội dung phù hợp với nội dung sinh hoạt để tuyên truyền, học tập.

Đặc biệt, phát huy trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo chủ chốt, đảng viên, Đảng ủy xã nghiêm túc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo chủ chốt và đảng viên; xây dựng, thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ. Qua đó, hầu hết cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu đều nêu cao ý thức gương mẫu bằng hành động thiết thực, cụ thể; khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và thể hiện được tinh thần trách nhiệm cao với công việc được giao. Cùng đó, UBND xã niêm yết công khai quy định



**Cán bộ, nhân dân xã Minh Quán vệ sinh đường làng ngõ xóm, chung tay xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu.**

chuẩn mực về đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo hướng phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015 vào thực hiện các thủ tục hành chính cấp xã. Từ đó, cán bộ, công chức xã nâng cao ý thức trách nhiệm, hình thành tác phong, lề lối làm việc văn minh, lịch sự, thân thiện... được nhân dân đánh giá cao. Năm 2021, Đảng bộ xã có 100% cấp ủy chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 98,8% cán bộ, đảng viên thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương; 100% cán bộ lãnh đạo trong hệ thống chính trị thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương.

Thông qua các hoạt động cụ thể, đã xuất hiện các mô hình, điển hình tiên tiến làm theo Bác của cán bộ, công chức, đảng

viên và đoàn viên hội viên. Năm 2018, xã Minh Quán được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM); năm 2021, được công nhận là xã NTM nâng cao; năm 2020, Đảng bộ được Huyện ủy khen thưởng về kết quả thực hiện Kế hoạch 168-KH/HU... Giai đoạn 2021 - 2025, Đảng bộ Minh Quán sẽ gắn kết chặt chẽ giữa việc quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị và chức trách, nhiệm vụ được giao của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, tạo sức lan tỏa tích cực đến đông đảo nhân dân, nhằm nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân, xây dựng NTM kiểu mẫu...

**THÀNH TRUNG**



**Chị Điều Thị Vân hướng dẫn học sinh chế biến món ăn tại homestay của gia đình.**

Năm 2020, gia đình chị Điều Thị Vân đã đầu tư 500 triệu đồng để làm DLCĐ. Bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 2021, nhưng cũng như nhiều gia đình làm du lịch khác, hoạt động kinh doanh du lịch của gia đình chị bị ảnh hưởng lớn do dịch Covid-19. Đó cũng là quãng thời gian khó khăn, song chị và gia đình vẫn kiên trì hướng phát triển kinh tế này. Sau khi trở lại thích ứng linh hoạt với dịch Covid-19, gia đình chị tiếp tục đón khách và tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng cường kết nối với các công ty lữ hành để nhận các tour du lịch. Từ tháng 3/2022 đến nay, gia đình chị đã đón hơn 100 lượt khách du lịch. "Làm homestay cũng là để góp phần xây dựng thôn Sà Rền thành thôn VHTT gắn với DLCĐ. Bởi vậy, tôi sẽ tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm homestay của gia đình" - chị Vân chia sẻ.

Chị Điều Thị Vân được tin nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ thôn Sà Rền từ năm 2019. Là người có năng lực, nhiệt tình, trách nhiệm, nên chị luôn tiên phong, gương

## Bí thư chi bộ tâm huyết với phát triển du lịch

**Phát huy thế mạnh năng động, táo bạo của tuổi trẻ, chị Điều Thị Vân - sinh năm 1988, dân tộc Thái, Bí thư Chi bộ thôn Sà Rền, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ vừa mạnh dạn làm mô hình du lịch cộng đồng (DLCĐ) vừa quan tâm chỉ đạo việc xây dựng thôn Sà Rền trở thành thôn văn hóa truyền thống (VHTT) gắn với DLCĐ.**

mẫu trong mọi phong trào, hoạt động của Chi bộ, đoàn thể và của thôn. Bám sát vào thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ xã các nhiệm kỳ qua, nhất là nhiệm kỳ 2020 - 2025, chị Vân đã cùng Chi bộ, thôn ra nghị quyết và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện xây dựng thôn Sà Rền thành thôn VHTT gắn với DLCĐ. Từ việc trực tiếp làm mô hình DLCĐ, bản thân chị Vân đã chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm với các hộ làm DLCĐ trong thôn về việc trang trí khuôn viên, nhà ở theo VHTT, chế biến ẩm thực... Chị cũng là thành viên tích cực trong đội văn nghệ truyền thống của thôn và đã thu hút được đông đảo chị em thường xuyên tập luyện các điệu xòe cổ, dân ca dân tộc Thái để phục vụ các sự kiện cũng như biểu diễn phục vụ du khách cho các hộ làm homestay trong thôn. Đồng thời, chị phối hợp với các nhà trường trong xã tổ chức cho học sinh trải nghiệm mô hình DLCĐ tìm hiểu bản sắc văn hóa dân tộc Thái tại gia đình mình. "Đây cũng là một cách làm hay trong tuyên truyền, giáo dục người dân, nhất là thế hệ trẻ giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc" - chị Vân tâm sự.

Cùng với những việc làm cụ thể của bản thân, góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa của thôn, chị Vân trực tiếp chỉ đạo và tham gia cùng các đoàn thể trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường gắn với bảo vệ môi trường sinh thái tại thôn xóm. Đầu đàn hàng tháng, chị cùng hội viên các đoàn thể tổng vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm, nhà văn hóa; thực hiện công trình thấp sáng đường quê, trồng hoa trên tuyến đường đi của

thôn. Từ việc tích cực tham gia trực tiếp công việc cùng các hội viên, nên khi chỉ đạo, kiểm tra, giám sát thực hiện các nhiệm vụ, chị Vân nắm chắc những việc đã làm và chưa làm, hiệu quả hay chưa hiệu quả để chỉ đạo thôn, các đoàn thể thực hiện.

Dưới sự chỉ đạo của Chi bộ và kế hoạch, việc làm cụ thể của thôn, các hộ dân nơi đây đã giữ gìn và bảo tồn, phát huy được các giá trị VHTT đặc sắc như: kiến trúc nhà sàn của người Thái, các phong tục, tập quán tốt đẹp trong lễ hội và trong sinh hoạt hàng ngày từ trang phục đến tiếng nói, chữ viết, ẩm thực. Thôn đã thành lập các đội văn nghệ dân gian phục vụ DLCĐ; duy trì các câu lạc bộ thể thao truyền thống như: bắn nỏ, đẩy gậy, tó mắc lẹ để vừa rèn luyện sức khỏe vừa có thể trình diễn và mời du khách trải nghiệm cùng. Cảnh quan môi trường trong thôn được giữ gìn sạch, đẹp. Đến nay, thôn Sà Rền có 10 hộ làm DLCĐ hiệu quả.

Chị Vân cho biết thêm: "Thời gian tới, Chi bộ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thôn xây dựng, nâng cao chất lượng các hộ làm DLCĐ; xây dựng các sản phẩm trải nghiệm mới như các điểm chụp ảnh gắn với thiên nhiên, cảnh quan thôn xóm, hoa, lúa; đi bè mắng đánh bắt cá trên suối Thia, đi xe đạp quanh thôn; giao lưu văn hóa văn nghệ; xây dựng các mô hình nông sản sạch vừa cung cấp cho các hộ làm du lịch vừa là điểm tham quan, trải nghiệm; đồng thời, tiếp tục chỉ đạo nâng cao các tiêu chí nông thôn mới gắn với bảo tồn các giá trị văn hóa dân tộc".

**THU HẠNH**